

DANH SÁCH SỐ 22 - GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ \$24/THÁNG - THỜI HẠN 1 NĂM

(DS này có 9 khuyến học và 30 gia đình nghèo. Hằng tháng QTTT sẽ trao tiền mặt tại nhà, hoặc trao tiền mặt vài tháng 1 lần, hoặc chuyển tiền nếu gia đình ở nơi hẻo lánh.)

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SANH	ĐỊA CHỈ	HOÀN CẢNH (chi tiết của mỗi gia đình)	TÊN CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ	BAO TRỢ HÀNG THÁNG	THANG ĐẦU - THÁNG CUỐI	GHI CHÚ
1	Cháu TẠ ĐÀM THANH TUYỀN	2001	Tổ 12, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.	Hoàn Cảnh: mồ côi cả cha lẫn mẹ Tuyền sinh ra trong một gia đình rất nghèo, người cha tên là Đàm Quốc Hoàng đã tử trần do một vụ tai nạn giao thông khi Tuyền lên 5 tuổi. Người mẹ tên là Tạ Thị Thanh Dung một mình vất vả nuôi con và cũng đã lìa bỏ cõi đời này vì con đau tim nặng lúc Tuyền tròn 9 tuổi. Hiện tại: Tuyền đã là sinh viên năm 3 trường đại học Phạm Văn Đồng. Vì ở với ông bà ngoại, ông bà ngoại cũng rất nghèo nên trong thời gian rảnh, hay nghỉ hè, Tuyền đi làm để kiếm thêm thu nhập và tự lo cho việc học tập của bản thân. Tuyền rất ngoan, chăm học và cũng đã đạt nhiều thành tích suất sắc.	Cô Loan Trần (giúp hơn 4 năm qua)			
2	Nguyễn Văn Sâm	1999	Đội 1 thôn Hà Trung, Tịnh Hà, Sơn Tịnh Quảng Ngãi	Mẹ tự túc sinh 1 con duy nhất Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 2002. vào đầu năm 2017 mẹ bị bệnh ung thư chết, Hồi đó em sống một mình trong căn nhà cũ rách nát, ngủ không có giường, phải nằm dưới đất, Trong dịp bà Trần Thị Tám QTTT ghé thăm không cảm được nước mắt và tặng cho em 1 giường nằm gỗ trị giá 1 triệu đồng và tiền quà mua gạo. Hiện em đã thi đỗ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh và đang theo học năm thứ 3. Ngoài thời gian đi học, em còn đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Chi phí để trang trải cuộc sống rất khó khăn, cần kinh phí ăn uống và học tập.	bác Nguyễn Tài (giúp 11 năm qua)			
3	Trương Thị Đức Đạt	2003	Xóm 2, Thôn Phú Lâm Tây, huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi	Mẹ : Lê Thị Hường, sinh năm 1960, Nghề nghiệp: Nông. Cha mẹ ly hôn vì người cha vũ phu thường hay bạo hành (Căn nhà trước đây nhà nước hỗ trợ thì người cha ở), mấy mẹ con phải thuê nhà để ở với thu nhập khó khăn khi ai thuê gì thì làm, hàng ngày đi mua ve chai để sống qua ngày. Anh: Trương Ngọc xuân – sinh năm 1992, Sau trận sốt khi còn học Tiểu học bị Viêm não Nhật Bản bại liệt nằm một chỗ không còn nhận thức. Anh: Trương Ngọc Giàu – sinh năm 1994, sau khi xuất ngũ đã đi làm công nhân, lương cũng thấp. Hiện tại, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào sức lao động của mẹ. Gia đình hộ nghèo, kinh tế vô cùng khó khăn, em Đạt học hành chăm chỉ, là học sinh khá- giỏi, đạt học sinh giỏi môn Ngữ Văn Cấp huyện 3 năm liền, đạt rất nhiều giải huyện – Tỉnh về môn Mỹ Thuật. Kinh tế gia đình khó khăn nên nhiều lúc em có ý định bỏ học để phụ giúp gia đình. Hiện tại, em đã thi đỗ đại học tại Sài Gòn, vì lo cho con, mẹ em cũng phải bỏ tất cả công việc ở quê vào Sài Gòn làm thuê làm mướn nhiều công việc để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho Đạt ăn học đến nơi đến chốn. Chi phí học tập và sinh hoạt tại Sài Gòn rất đắt đỏ vì vậy, ngoài giờ học, em Đạt cũng phải đi làm thêm, nhờ có chút hoa tay nên vẽ thêm tranh...để phụ giúp tiền học, đỡ cho mẹ phần nào.	cô Thúy Lam			

4	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	2004	Xóm 2, Thôn Phú Lâm Tây, huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi	Bà nội: Trần Thị Phụng, trên 70 tuổi. Mẹ mất vì bệnh tim khi em còn nhỏ. Cha bị bệnh thận, chạy thận nhiều năm và đã mất năm 2017. Anh: Nguyễn Trọng, đã lập gia đình hiện làm công nhân tại Bình Dương. Chị: Nguyễn Thị Mỹ Nữ, đã lập gia đình hiện đang làm công nhân tại TP.HCM. Chị: Nguyễn Thị Phương: đã lập gia đình hiện đang làm nông tại Hành Tín Đông – Nghĩa Hành. Hiện tại, nguồn thu nhập chính của gia đình là đám ruộng hai sào dựa vào sức lao động của bà nội. Gia đình hộ nghèo, các anh chị đã lập gia đình còn khó khăn nên không phụ giúp gì nhiều, bà nội đã già yếu. Em Hằng học hành chăm chỉ - là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Hiện tại em đã thi đỗ lớp trường và đang theo học trường THPT Nguyễn Công Phương - Nghĩa Hành.	cô Lina (giúp 4 năm qua)			
5	NGUYỄN MINH HUY	2015	Địa chỉ: thôn Mỹ Khánh – xã Đức Thắng – huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi.	Gia đình Bà Lê Thị Phương rất khó khăn, có 01 người con gái tên Nguyễn Thủy Trang, sinh năm 1991. Gia đình nghèo khó, nên Trang nghỉ học và đi vào Sài Gòn may vá kiếm sống. Thời gian ngắn, tuổi còn trẻ khờ dại bị có bầu và chàng trai không nhận nên về nhà sinh con và để lại cho bà ngoại nuôi. Sau sinh 2 tháng, Nguyễn Thị Thủy Trang đã đi biệt tích mãi đến giờ. Hiện gia đình không liên lạc được, không biết thế nào, còn sống hay mất, hay đã bị lừa bán sang Trung quốc, hiện để lại cháu Huy sống với bà ngoại như đứa mồ côi. Bà ngoại còn trẻ nhưng mắt bệnh thiếu năng trí tuệ nên không làm gì để đủ nuôi sống bản thân và cháu	cô chú Trương Công Hòa (giúp 4 năm qua)			
6	Nguyễn Thị Ly Kha	2004	Địa chỉ: thôn Mỹ Khánh – xã Đức Thắng – huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi.	Hoàn cảnh gia đình: Bé Nguyễn Thị Ly Kha, nay lớp 9 cháu phát bệnh mờ mắt không đọc được chữ trên bảng, ba mẹ đem cháu đi bệnh viện và phát hiện em bị bệnh lao mắt. Từ năm 2015 đến giờ bệnh của cháu diễn biến rất phức tạp, chữa bệnh tại nhiều bệnh viện trong nước; , Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, Bệnh viện mắt Sài Gòn, Bệnh viện mắt Trung Ương Hà Nội. Mỗi năm cháu nằm viện nhiều đợt, mỗi đợt ít nhất từ nửa tháng đến 2 tháng. Tuy nhiên cháu vẫn là học sinh khá giỏi. Ba mẹ cháu Kha nhà rất nghèo, Hiện tại: Gia đình cháu đang vay mượn rất nhiều người để có tiền chạy chữa cho cháu, bà con lối xóm gần xa đang quyên góp giúp phần nào để cháu chữa bệnh. Kính mong QTTTT và quý vị hảo tâm giúp đỡ cho cháu	Chloe Lê (giúp 12 năm qua)			
7	Nguyễn trung Hiếu	2000	thôn An Định, xã Phổ Thuận huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Cháu Nguyễn trung Hiếu sinh năm 2000 hiện là sinh viên năm 3 trường đh sư phạm kỹ thuật tphcm. Mẹ mất khi cháu vừa vào đại học ở với bà ngoại 92 tuổi mù đang sống tại thôn An Định, xã phổ thuận huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Zoe Lê (giúp 12 năm qua)			

DANH SÁCH 22 XIN MỚI

8	Nguyễn Thị Nhân	2007	Thôn Thọ Lộc Đông, Tịnh Trà, huyện Sơn Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi.	<p>Em Nguyễn Thị Nhân, thuộc diện hộ nghèo.</p> <p>Hoàn cảnh của em như sau: Từ nhỏ em không có cha, mẹ em là người bị tâm thần nhẹ, cách đây hơn 10 năm, mẹ em có đi Sài Gòn để đi bán vé số thì có người dụ dỗ mẹ em có thai rồi bỏ đi biệt tích, không ai biết cha em là ai ở đâu. Thương tình anh chị em dòng họ đem 2 mẹ con về cư mang, Chi Hội phụ nữ vận động và xây cho 02 mẹ con một ngôi nhà nhỏ để 02 mẹ con trú nắng trú mưa.</p> <p>Khó khăn chồng chất khó khăn khi em lên 05 tuổi thì mẹ em phát hiện bị bệnh tim và suy thận, nên 02 mẹ con ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Mỗi lần mẹ đi nằm viện em là người đi theo để chăm sóc nên phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bên cạnh đó mẹ thường xuyên đau óm, bệnh tật nên không thể lao động để kiếm sống cũng như lo chi phí cho em ăn học, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều nhờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng và các mạnh thường quân.</p> <p>Tuy nhiên cách đây 02 tháng trong một lần lên cơn đau tim đột ngột mẹ em đã qua đời, bỏ lại một mình trong căn nhà nhỏ, rồi không biết thời gian tới tương lai của em sẽ đi về đâu khi không còn mẹ bên cạnh.</p> <p>Sắp tới em bước vào lớp 10, hiện nay em đang nhờ sự bảo bọc của người Cậu, tuy nhiên người Cậu cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để có chi phí lo cho việc học, nên hiện nay em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Xin quý nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh.</p>	em Tuệ Mẫn (giúp 12 năm qua)			
9	Phạm Gia Khôi	2007	Phú An Trà Phú Trà bồng Quảng Ngãi	<p>Em Phạm Gia Khôi sinh ngày 19 tháng 6 năm 2007, quê quán Phú An Trà Phú Trà bồng Quảng Ngãi hiện học lớp 10 chuyên toán1 trường chuyên Lê Khiết. Hoàn cảnh gia đình bố mất lúc cháu 3 tuổi hiện tại ở cùng mẹ và em nhỏ. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 5 tuổi bị bệnh thiếu năng trí tuệ, hoàn cảnh rất khó khăn vì mẹ không có công việc làm ổn định. Em Khôi rất cần giúp đỡ để học tập.</p>	Bác Ba (giúp 12 năm qua)			
TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÒN TIẾP TỤC TRONG DANH SÁCH 22								

1	NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN	2003	Đội 3, thôn Thống Nhất, Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi	Hoàn cảnh gia đình: Không có cha. Mẹ em tên Nguyễn Thị Dục, nhà bán bánh xèo buổi sáng. Mẹ em bị bệnh ung thư cổ tử cung, thường đau ốm và đã qua đời vào đầu năm 2020. Hiện tại, em đang sống một mình và theo học năm thứ trường Đại học Công Nghiệp tại Quảng Ngãi. Ngoài thời gian đi học, em đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và học phí. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài, em cũng chẳng đi làm được. Cuộc sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.	bé Quỳnh Như			Hiện tại em đã có nhiều sự trợ giúp và chủ động xin ngưng hỗ trợ để nhường lại phần này cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
---	------------------------	------	---	---	--------------	--	--	---

Xin lưu ý: Nếu tên và năm của các vị bảo trợ không chính xác, xin vui lòng liên lạc để chúng tôi có cơ hội sửa lại. Xin cảm ơn.